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ที่เกา  เวลาใหม
 สมาชิกครับ ขาวฉบับนี้ขอเริ่มตนดวยประเด็นที่สมาชิกใหความสนใจมากที่สุดตอนนี้ คือ เรื่องเงินปนผลและ

เงนิเฉลีย่คนื จากผลการดําเนินงานในปทีผ่านมา สหกรณของเราสามารถทาํกาํไรสทุธไิด 1,036 ลานบาทเศษ มสีนิทรพัย
รวมทั้งสิ้น 35,350 ลานบาทเศษ ดวยผลกําไรที่เพิ่มขึ้นทําใหสมาชิกหลายๆ คนคิดไปแลววา เงินปนผล-เงินเฉลี่ยคืน

ของปนี้ตองเพิ่มข้ึนเทานั้น ผมจึงอยากใหสมาชิกไดทําความเขาใจดวยวา แมกําไรสุทธิของสหกรณจะเพิ่มข้ึนทุกๆ ป 

ซ่ึงเปนสิ่งท่ีดีแสดงใหเห็นถึงการบริหารงานที่ดีและถูกตอง แตสมาชิกตองไมลืมวาในทุกๆ จํานวนเงินทุนเรือนหุน

ของสมาชกิกเ็พิม่ขึน้ดวย โดยปบัญชีท่ีผานมาสหกรณมีทนุเรอืนหุนสงูถงึ 11,932 ลานบาทเศษ เพิม่ขึน้ 727 ลานบาทเศษ 

ทําใหตองจายเงินปนผลเพิ่มข้ึนตามสวน นั่นคือเหตุผลท่ีทําไมสหกรณตองตองทํากําไรเพิ่มทุกปและทําไมเก็บทุน
สาํรองไว กเ็พ่ือรองรบักับคาใชจายตางๆ ทีเ่พิม่ข้ึนตามดวย แตอยาเพิง่ตกใจไปนะครับ เพราะผมเคยใหสญัญากบัสมาชกิ

ไวในขาวสหกรณฉบบัทีผ่านๆ มาแลววา การจัดสรรกาํไรสทุธใิหสมาชกิในปนีต้องไมนอยกวาปทีผ่านมาแนนอน...ฟนธง

 ดังน้ัน ในการประชุมสมาชิกเพื่อแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2557 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่หองประชุมคณะวิศวกรรมศาสตรท่ีผานมา การหารือดังกลาวไดขอยุติวา สหกรณ

จะจัดสรรเงินปนผลใหสมาชิกในอัตรารอยละ 6.1 และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรารอยละ 48 และกรรมการดําเนินการ
จะนําผลการประชุมเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2557 ตอไป ในโอกาสนี้ผมจึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกทาน

เขารวมการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 ในวันพฤหัสบดีท่ี 12 กุมภาพันธ 2558 ตั้งแตเวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค 212 อาคารมหิตลาธิเบศร โดยพรอมเพรียงกันนะครับ

 กอนที่วาระการบริหารงานของผมจะสิ้นสุดในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 น้ี ผมขอฝากสิ่งดีๆ ไวใหสมาชิก
อีกหนึ่งอยาง คือเรื่อง การกูเงินกูสามัญ ตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2558 เปนตนไป สมาชิกที่ประสงคจะกูเงินประเภท

เงินกูสามัญโดยใชบุคคลคํ้าประกัน จะไมตองกรอกเอกสารคําขอกูและสัญญาคํ้าประกันเงินกูใหยุงยากอีกตอไป 

เพียงสมาชกิและผูคํา้ประกนัมาตดิตอสหกรณดวยตนเอง และเตรยีมเอกสารประกอบการกูมาใหพรอม แจงความจาํนง
ขอกูท่ีเจาหนาที่เงินกู สหกรณจะจัดพิมพเอกสารตามที่สมาชิกขอ และแนบเอกสารประกอบอื่นๆ ใหเจาหนาที่

ตรวจสอบ ขัน้ตอนสดุทาย รอเซน็ชือ่ในสญัญากูและสญัญาคํา้ประกนั เพยีงเทานีก้ร็บัเงนิไปใชจายจาํเปนไดสบายๆ แลวครบั

 สมาชิกครับ ตลอดระยะเวลา 2 ปท่ีผมไดรับความไววางใจจากสมาชิกใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการ

ดําเนินการของสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ ผมตั้งใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางดีที่สุด ท้ังนี้ผมขอขอบคุณ

ในความรวมมอื รวมใจอยางดขีองสมาชกิ กรรมการ ผูประสานงานและเจาหนาทีทุ่กคน ท่ีชวยเหลอื สนับสนนุ ทาํใหงาน
ทีผ่มไดรบัมอบหมายจากสมาชกิประสบความสาํเรจ็ดวยด ีหวงัเปนอยางยิง่วาสหกรณออมทรพัยจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั 

จํากัด จะเติบโตอยางตอเนื่อง กาวหนาและมั่นคงเพื่อรับใชสมาชิกทุกทานตอไป...สวัสดีครับ

4 ขาวสหกรณออมทรัพยจุฬาฯ


